



ประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประเภทภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองตาดได้ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งประเภทภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษา ลงวันที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ วรรคสองแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ เทศบาลตำบลหนองตาด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองตาดขอชี้แจง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีระยะเวลาการขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีใดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภายในวันและเวลาที่เทศบาลตำบลหนองตาดกำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองตาดจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ท.จ.บุรีรัมย์) แล้วเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจำรัส เสนาปักธงไชย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองตาด ลงวันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร	หมายเหตุ
๑	นายเตชัส กัลยา ๑๓๑๙๙๐๐๖๓๓๓๒๑	ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง	ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลำดับ ๑ ให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้าง ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนัก ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองตาด ใน วันจันทร์ที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	นายอดิศักดิ์ วิสุทธิ์คุณากร ๑๓๑๙๙๐๐๒๙๕๓๓๓๗	สำรองลำดับที่ ๑	
๓	นางสาวจันทิมา นันทพันธ์ ๓๓๑๐๑๐๑๗๒๑๙๘๘๘	สำรองลำดับที่ ๒	